

## กว่าจะได้วีซ่า



การขอวีซ่าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเตรียมเอกสารมากมาย และต้องรัดกุม นอกจากนี้ต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ นัดไปสัมภาษณ์ล่วงหน้า นำเงินไปชำระที่ธนาคารก่อนวันสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย ที่สำคัญจะต้องกรอกทุกอย่างให้ถูกต้อง ผิดไม่ได้แม้แต่น้อย ถ้าเกิดการผิดพลาด เช่นที่ครูกรอกวัตถุประสงค์การเดินทางไปประเทศอเมริกาผิดประเภท ครูจะต้องกรอกใหม่และต้องโทรไปยังสถานทูตเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง เท่านั้นยังไม่พอ ในวันสัมภาษณ์ยังต้องเดินทางไปกันหลาย ๆ คน นอกจากจะเป็นกำลังใจให้กันแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะได้รับรู้และรับทราบด้วยว่าเราไปกันหลายคน แต่จะว่าไป การสันนิษฐานหรือคาดเดาเอาว่าไปหลายคนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ผ่านง่าย ๆ ก็ใช้ไม่ได้เสมอไป เมื่อปีถัดมาใน ปี 2560 นี้ มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แม้ไปกันหลายคนก็มีคนที่วีซ่าไม่ผ่านจำนวนมาก จนทางโครงการต้องทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ไปอีกครั้ง และให้ครูที่สอบไม่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์อีกครั้ง คุณครูทั้งหลายก็ไปสัมภาษณ์อีกรอบ แต่ละรอบก็มีค่าใช้จ่าย แต่ด้วยใจแต่ละคนก็ไม่ยอมแพ้ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนครูที่ไปสัมภาษณ์ที่ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ก็สัมภาษณ์ไม่ผ่านเช่นกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ คุณครูท่านดังกล่าวมาสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯ ในเวลาต่อมา แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเดินทาง จึงต้องล้มเลิกการเดินทางไปประเทศอเมริกาไปเลย (แต่โชคดีที่คุณครูคนดังกล่าวได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการได้ที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนธันวาคมได้) เนื่องด้วยจะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุก ๆ หกเดือน ปี 2559 ไม่มีการตรวจเอกสารด้านการเงิน ครูไปขอเอกสารสถานะทางการเงินมา สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำเอกสารส่วนนี้ออก ซึ่งต่างจากปี 2560 ที่ต้องมีเอกสารทางการเงินประกอบด้วย การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องเตรียมตัวฟังและ เตรียมตัวตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ดี ถ้าตอบไม่ได้ก็ให้ถามอีกครั้ง และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยพูดอีกครั้ง การเจียบไม่ช่วยอะไร จะทำให้ไม่ผ่านและต้องเสียเงินไปเปล่า ๆ ห้าพันหกร้อยบาท ไม่คุ้มค่าเลย ครูเลย พยายามตอบให้ได้มากที่สุด พยายามฟังคำถามให้ดี นี่คือตัวอย่างคำถาม คุณเดินทางไปนานเท่าไร ไปทำไม ไปพักที่ไหน และจะกลับเมื่อไหร่ เป็นต้น อาจมีคำถามนอกเหนือจากนี้ ก็ต้องเตรียมตัวดี ๆ

การเข้าร่วมโครงการนี้ แม้จะอบรมจบสิ้นไปแล้วทุกขั้นตอน แต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถไปได้ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของทางโครงการทุกปี หรือแม้ว่าขอวีซ่าผ่าน ถ้าไม่สามารถหาคนสอนแทนได้ ก็อาจจะเสียโอกาสในการทำบุญครั้งใหญ่ก็เป็นได้ ^^ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเดินทาง แล้วมาอ่านกันต่อนะคะ